

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2023

\*

Số 1330 - CV/ĐUTĐ

V/v triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW,  
ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư

Kính gửi: Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc

Thực hiện Công văn số 1724-CV/ĐUK, ngày 16/8/2023 về việc triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (Chỉ thị số 18-CT/TW), Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc lãnh đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW tới toàn thể đảng viên, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị và người lao động về phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội bằng hình thức phù hợp, đảm bảo thực chất, hiệu quả. Kịp thời thông tin về hoạt động của tổ chức đảng, doanh nghiệp, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án quan trọng của đơn vị; về kết quả giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công việc của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên góp phần tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tạo sự đồng thuận của đảng viên, người lao động trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp vững mạnh.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quy định của Trung ương về hoạt động giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội; Quy định số 06-QĐ/ĐUK, ngày 13/10/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, đơn vị thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương. Người đứng đầu doanh nghiệp thường xuyên đối thoại, tiếp xúc với người lao động để nắm thông tin dư luận xã hội, kịp thời tập hợp các ý kiến, kiến nghị nguyện vọng chính đáng của người lao động; chỉ đạo, đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề mà người lao động quan tâm, phản ánh.

3. Cấp ủy chỉ đạo nghiên cứu, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy chế, quy định của doanh

nghiệp, nhằm bảo đảm thực hiện quy chế dân chủ, quyền lợi của người lao động; tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phản biện các dự thảo liên quan đến định hướng phát triển doanh nghiệp, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

4. Công đoàn Dệt May Việt Nam thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo hệ thống công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức các hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại; tham gia đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công đoàn viên, hội viên trong các hội đồng của doanh nghiệp; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng phát triển doanh nghiệp ngày càng vững mạnh. Phát động các phong trào thi đua yêu nước; phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công nhân viên chức, người lao động để nâng cao hiệu quả công việc, hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho công đoàn viên và người lao động; phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng góp phần xây dựng văn hóa, thương hiệu Vinatex. Kịp thời báo cáo các hoạt động và kết quả thực hiện về Đảng ủy Tập đoàn (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy).

5. Đoàn Thanh niên Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đoàn trực thuộc thực hiện các nội dung giám sát, phản biện theo đúng chức năng, phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp, đơn vị.

6. Ban Tuyên giáo Đảng ủy nắm bắt, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban Dân vận ĐUK (để b/c),
- Lưu: VT, BTG.

T/M BAN THƯỜNG VỤ



Cao Hữu Hiếu